



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ

วันที่รับ 16 ม.ค. 2567

หน่วยประสานงาน

0084

วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗

เวลา ๑๕.๓๑ น.

บันทึกข้อความ ๑๑๐

ส่วนงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล โทร. 611457

ที่ อว 6501.2102/ว 006

วันที่ 11 มกราคม 2567

เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567

๑ เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สถาบัน/สำนัก ในอัตราส่วน 3 : 1 รายละเอียดดังประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนวิจัยดังกล่าว ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของนักวิจัยตามที่ระบุในประกาศฯ ให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้

- 1) ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 5 ชุด
- 2) แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย (เสนอขอความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัดตามลำดับเพื่อการพิจารณากลับกรอง) จำนวน 1 ชุด
- 3) นำส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย (MS word และ PDF) ไปยัง E-mail: rdirdk@ku.ac.th (หากดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์การนำเข้าพิจารณา)

อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย เมื่อได้รับการอนุมัติกรอบเงินงบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นหัวหน้าโครงการวิจัยทุกท่าน จะต้องนำเสนอกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบ “การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ มก.” จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัยในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายการเสนอขอรับทุนวิจัยทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (hard copy) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 16.30 น.) โดยท่านสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (<http://www.rdi.ku.ac.th>) หรือ QR code ด้านล่าง



(รองศาสตราจารย์วราภา มหากาญจนกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

๒) เรียบน รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฯ

เพื่อโปรดพิจารณา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชนาภรณ์ สุขชนาภรณ์)
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

17 ม.ค. 2567

๓) เรียบน คุณกัศกรณ ปิ๋วณ

เพื่อโปรดพิจารณา พร้อมบันทึก



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณะาวดี ทรายขาว)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗

